



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  
เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีประกาศ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน (ความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และ ประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยสอบได้คะแนนรวมตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๘ ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อ สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๘ ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป

๒. ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการตามที่สอบคัดเลือกได้

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ตามตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในวันเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาที่แจ้งให้มารายงานตัว

๓. ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เลขที่ ๓๙ ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการต่อไป ถ้าหากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตามที่สอบคัดเลือกได้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายจริยะ สัตยารักษ์)

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ  
ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาฯ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์  
แบบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ  
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นายเฉลิมพล เหล่าภักดี
๒	๐๑๖	นายโรจสินธ์ คำสัตย์
๓	๐๒๗	นางสาวสรินทร์ ตันโศก
๔	๐๒๐	นางสาวกมลรัตน์ ศรีประเสริฐ
๕	๐๒๘	นางสาวรัชณี วงศ์สูงเนิน
๖	๐๐๗	นางสาวเยาวลักษณ์ ตะพาน้อย
๗	๐๓๑	นางสาวกฤตพร พลด้วง
๘	๐๑๕	นางจิราภรณ์ ลาภระโทก

